

Số 91 – Tháng 2/2019

CHUYÊN ĐỀ:

**HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU GIÀNH CHỈ TIÊU THAM GIA
TVH OLYMPIC TOKYO 2020
CỦA MỘT SỐ MÔN THỂ THAO (PHẦN 2)**

LỜI NÓI ĐẦU

Trước mỗi kỳ Thế vận hội (TVH) diễn ra, BTC TVH sẽ phối hợp cùng với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc tế đưa ra danh sách các giải tuyển chọn của các môn trong khuôn khổ tranh tài tại TVH. Dựa trên nội dung được đề cập đến trong hệ thống các giải tuyển chọn mà các quốc gia sẽ cử VĐV tham gia tranh tài giành suất chính thức tham dự TVH.

Mỗi môn thể thao có chỉ tiêu thi đấu riêng, trong đó có những chỉ tiêu VĐV chỉ có thể đạt được nếu như giành vị trí quán quân, hoặc có thành tích xuất sắc tại một số giải đấu tuyển chọn nhất định; cũng có những chỉ tiêu dành riêng cho nước chủ nhà, “suất thi đấu đặc cách” với mục đích tất cả các quốc gia đều có đại diện tham gia TVH.

TVH Olympic lần thứ 32 sẽ được tổ chức tại thành phố Tokyo, Nhật Bản từ 24/07 đến 09/08/2020. Vì vậy, trong chuyên đề lần này, Ban biên tập xin được đề cập đến “Hệ thống giải đấu giành chỉ tiêu tham gia TVH Olympic Tokyo 2020” của một số môn thể thao trọng điểm của Việt Nam như Điền kinh, Bơi, Cầu lông, Bóng bàn, Cử tạ, Vật... Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trong bản điểm tin này phần nào giúp bạn đọc có một cái nhìn hệ thống nhất về các giải tuyển chọn, để công tác chuẩn bị cho các VĐV trước kỳ TVH sắp tới được thuận tiện hơn.

Ban biên tập

MỤC LỤC

Lời nói đầu	2
Môn cầu lông	4
Môn bóng bàn	13
Môn vật	22
Môn đua thuyền	29
Môn bắn cung	38

MÔN CẦU LÔNG

A. CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU

Nam	Nữ	Nam nữ phối hợp
Đơn nam	Đơn nữ	Đôi nam nữ
Đôi nam	Đôi nữ	

B. CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN

1. Tổng chỉ tiêu về số lượng VĐV thi đấu môn Cầu lông

	Chỉ tiêu đạt chuẩn	Chỉ tiêu nước chủ nhà	Suất thi đấu đặc cách	Tổng
Nam	82	1	3	86
Nữ	82	1	3	86
Tổng	164	2	6	172

2. Số lượng VĐV tối đa cho mỗi quốc gia

Chỉ tiêu số lượng VĐV tối đa mỗi quốc gia	
Nam	8
Nữ	8
Tổng cộng	16

Chỉ tiêu số lượng VĐV của mỗi quốc gia tối đa 1 nội dung		
	Theo Danh sách xếp hạng thế giới cập nhật ngày 30/04/2020	Số VĐV tối đa/ nội dung
Thi đấu đơn	Nếu tất cả VĐV nằm trong top 16 VĐV xuất sắc trong Danh sách xếp hạng.	2 chỉ tiêu
	Nếu 1 VĐV được vào Danh sách xếp hạng thế giới	1 chỉ tiêu
Thi đấu đôi	Nếu tất cả các đôi đều được vào Danh sách xếp hạng.	4 chỉ tiêu
	Nếu 1 VĐV được vào Danh sách xếp hạng	2 chỉ tiêu
Chỉ tiêu số lượng VĐV mỗi nội dung thi đấu		
Đơn nam	38	
Đơn nữ	38	
Đôi nam	32 chỉ tiêu (16 đôi)	
Đôi nữ	32 chỉ tiêu (16 đôi)	
Đôi nam nữ	32 chỉ tiêu (16 đôi)	
Tổng cộng	172	

3. Phương thức phân phối chỉ tiêu thi đấu

Chỉ tiêu thi đấu được phân bổ cho trực tiếp cá nhân từng VĐV.

Nếu một quốc gia có số VĐV/cặp đôi đạt chỉ tiêu trong nội dung thi đấu bất kỳ nhiều hơn số suất được phép đăng ký theo hạn mức, thì theo Danh sách xếp hạng thế giới cập nhật ngày 30/04/2020, quốc gia đó có thể quyết định từ chối một suất được phân bổ cho VĐV/cặp đôi xếp hạng cao nhất và chọn một VĐV/cặp đôi đủ điều kiện được xếp hạng thấp hơn trong các giai đoạn phân bổ lại các suất khác nhau. Tuy nhiên, quốc gia đó sẽ không thể đăng ký cho một VĐV/cặp đôi bị từ chối tại thời điểm đăng ký cuối cùng, nếu VĐV/cặp đôi xếp hạng thấp hơn lại không khả dụng.

C. TƯ CÁCH VĐV

Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định của Hiến chương Olympic hiện đang có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều 41 (Quốc tịch của VĐV) và Điều 43 (Bộ luật chống doping thế giới và Bộ luật Phong trào Olympic về phòng chống tiêu cực trong các cuộc thi đấu). Chỉ những VĐV đã tuân thủ Hiến chương Olympic mới được tham gia TVH Olympic Tokyo 2020.

Yêu cầu thêm của Liên đoàn Cầu lông quốc tế (BWF)

Để được công nhận đủ điều kiện tham gia thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020, tất cả các VĐV (bao gồm cả VĐV nhận được suất thi đấu đặc cách) phải thi đấu ít nhất 3 giải đấu ở nội dung đơn tính theo Danh sách xếp hạng thế giới trong giai đoạn được xét chuẩn thành tích tham dự Olympic và được lọt vào Danh sách xếp hạng thế giới cập nhật đến ngày 30/04/2020.

D. PHƯƠNG THỨC XÉT THÀNH TÍCH ĐẠT CHUẨN

Danh sách xếp hạng thế giới cập nhật đến ngày 30/04/2020 sẽ được sử dụng để phân bổ chỉ tiêu cho các VĐV ở các nội dung thi đấu. Mỗi danh sách sẽ được lập dựa trên thành tích thi đấu đạt được trong thời gian từ 29/04/2019 đến 26/04/2020. Tham gia vào các giải đấu sau đây sẽ được tính theo Danh sách xếp hạng thế giới tương ứng trong thời hạn xét thành tích đạt chuẩn:

- Giải tranh Cup Thomas & Uber;
- Giải tranh Cup Sudirman;
- Giải vô địch Cầu lông thế giới;
- Giải Cầu lông Superseries;
- Giải Grand Prix Gold;
- Giải Grand Prix;
- Giải quốc tế Interntional Challenge;
- Giải quốc tế Interntional Series;
- Giải Future series;
- Giải vô địch châu lục (cá nhân và đồng đội);
- Bất kỳ giải đấu quốc tế nào khác được BWF cho phép và được đưa vào với sự phê chuẩn BWF.

BWF sẽ phân chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Chỉ tiêu theo nội dung đơn và nội dung đôi;
- Chỉ tiêu theo nước chủ nhà cho nội dung đơn dựa trên Danh sách bảng xếp hạng thế giới, hoặc danh sách đăng ký của nước chủ nhà gửi lên trước ngày 11/05/2020;

- Chỉ tiêu “suất thi đấu đặc cách”.

Các nội dung thi đấu đơn

Nội dung thi đấu cá nhân	Chỉ tiêu thi đấu
Tổng chỉ tiêu: 68 Nam: 34 Nữ 34	<p>Danh sách xếp hạng thế giới cập nhật ngày 30/04/2020 sẽ được sử dụng để phân bổ 34 chỉ tiêu thi đấu của nam và 34 chỉ tiêu thi đấu của nữ. Đây đều phải là những VĐV có thành tích nằm trong top dẫn đầu của Danh sách xếp hạng thế giới, tương ứng với chỉ tiêu tối đa dành cho mỗi quốc gia, và mỗi nội dung.</p> <p>34 chỉ tiêu này cũng bao gồm cả các chỉ tiêu đại diện cho châu lục.</p> <p>Trong các nội dung thi đấu cá nhân, phải có ít nhất 1 VĐV của mỗi liên đoàn châu lục. Nếu một liên đoàn châu lục không có VĐV thi đấu ở nội dung cá nhân thì VĐV được chọn vào suất của liên đoàn châu lục đó phải là VĐV xếp thứ hạng cao nhất trong Danh sách xếp hạng của Liên đoàn cập nhật đến ngày 30/04/2020.</p> <p>VĐV nhận được suất mời dành cho nước chủ nhà sẽ không được coi là đáp</p>

	ứng được việc có đại diện tối thiểu của châu lục tại một nội dung thi đấu cá nhân cụ thể.
--	---

Các nội dung thi đấu đôi

Nội dung thi đấu đôi	Chỉ tiêu thi đấu
<p style="text-align: center;">48 đôi</p> <p style="text-align: center;">Đôi nam: 16 suất (32 VĐV)</p> <p style="text-align: center;">Đôi nữ: 16 suất (32 VĐV)</p> <p style="text-align: center;">Đôi nam nữ: 16 suất (32 VĐV)</p>	<p>Danh sách xếp hạng thế giới cập nhật đến ngày 30/04/2020 sẽ được sử dụng để phân bổ 48 chỉ tiêu đấu đôi, cho 16 đôi có thứ hạng thành tích cao nhất ở mỗi nội dung thi đấu, tương ứng với chỉ tiêu tối đa phân bổ cho mỗi quốc gia ở mỗi nội dung. Chỉ tiêu của 48 cặp đấu này sẽ bao gồm cả chỉ tiêu của đại diện châu lục.</p> <p>Trong mỗi nội dung thi đấu đôi, phải có ít nhất 1 cặp đấu của mỗi liên đoàn châu lục.</p> <p>Khi xem xét thành tích đạt chuẩn trong tất cả các giải đấu, Ủy ban Olympic quốc gia không được xét đạt chuẩn cho VĐV/đôi trong hơn 2 nội dung thi đấu thông qua chỉ tiêu đại diện châu lục. Nếu quốc gia có VĐV/đôi đủ tư cách tham gia thi đấu trong hơn 2 nội</p>

	dung thi đấu, thì quốc gia đó phải chọn VĐV/đôi đạt thành tích chuẩn và suất chỉ tiêu của VĐV/đôi đã khước từ sẽ được dành cho VĐV/đôi đủ tư cách kế tiếp.
--	--

Chỉ tiêu dành cho nước chủ nhà

Nếu trong các giải đấu tuyển chọn giành suất thi đấu chính thức, nước chủ nhà không đạt được chỉ tiêu thi đấu nào, thì theo quy định đặc cách dành cho nước đăng cai TVH Olympic, nước chủ nhà sẽ có 1 chỉ tiêu thi đấu ở nội dung đơn nam, và 1 nội dung thi đấu ở nội dung đơn nữ.

Những VĐV nhận được chỉ tiêu thi đấu dành cho nước chủ nhà sẽ là các VĐV có thứ hạng cao nhất ở nội dung thi đấu cá nhân dựa vào tổng hợp của Bảng xếp hạng thế giới tính đến ngày 30/04/2020. Nếu trong trường hợp nước chủ nhà không có trong Bảng xếp hạng thế giới, thì nước chủ nhà cần lựa chọn VĐV và gửi danh sách chính thức tới BWF chậm nhất ngày 06/05/2020.

Suất thi đấu đặc cách

Sẽ có 6 chỉ tiêu “suất thi đấu đặc cách” của TVH Olympic Tokyo 2020 dành cho các quốc gia, gồm 3 suất thi đấu ở nội dung đơn nam và 3 suất thi đấu ở nội dung đơn nữ.

Vào ngày 14/10/2019, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ gửi thư mời tất cả các quốc gia đủ điều kiện nộp đơn xin “suất thi đấu đặc cách”. Hạn cuối để các quốc gia nộp đơn xin không được

quá ngày 15/01/2020. Sau quá trình cân nhắc và lựa chọn, Ủy ban Olympic sẽ gửi xác nhận “suất thi đấu đặc cách” tới những quốc gia đạt chuẩn, dưới hình thức văn bản.

E. TRÌNH TỰ XÁC NHẬN CHỈ TIÊU THI ĐẤU

Danh sách các VĐV/đôi đạt chỉ tiêu thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020 ở các nội dung sẽ được đăng tải trên website chính thức của Liên đoàn Cầu lông thế giới www.bwfbadminton.org, chậm nhất là ngày 30/04/2020.

BWF sẽ gửi thông báo tới các quốc gia về chỉ tiêu chi tiết chậm nhất vào ngày 12/05/2020. Các quốc gia sau khi nhận được thông báo của BWF phải xác nhận việc có sử dụng chỉ tiêu thi đấu hay không, chậm nhất vào ngày 21/05/2020.

F. MỐC THỜI GIAN

Thời gian	Sự kiện
29/04/2019 đến 26/04/2020	Thời điểm diễn ra các giải đấu tính điểm thành tích trong Bảng xếp hạng thành tích thế giới.
Chưa có thông báo chính thức	Hạn cuối để các quốc gia nộp đơn xin “suất thi đấu đặc cách”.
28/04/2020	Kết thúc các giải đấu giành suất thi đấu chính thức.
30/04/2020	Công bố Bảng xếp hạng thành tích thế giới.
06/05/2020	Hạn cuối để nước chủ nhà gửi văn bản tới BWF xác nhận về chỉ tiêu dành cho nước chủ nhà.

Chưa có thông báo chính thức	Chỉ tiêu “suất thi đấu đặc cách” được gửi tới các quốc gia dưới hình thức xác nhận bằng văn bản.
07/05/2020	BWF gửi thông báo cho các quốc gia về chỉ tiêu, số lượng chỉ tiêu đã giành được để tham gia thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020.
21/05/2020	Các quốc gia gửi văn bản xác nhận việc sử dụng hay không sử dụng chỉ tiêu thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020 tới BTC.
06/07/2020	BWF sẽ phân phối lại tất cả những chỉ tiêu không được sử dụng.
06/07/2020	Hạn cuối cho đăng ký thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020.
Từ ngày 24/07 đến 09/08/2020	TVH Olympic Tokyo chính thức diễn ra.

Bình Nguyên tổng hợp
(theo www.bwfbadminton.org)

MÔN BÓNG BÀN

A. CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU (4)

Nội dung của nam	Nội dung của nữ	Nội dung phối hợp
Đơn nam	Đơn nữ	Đội đôi nam nữ
Đội đôi nam	Đội đôi nữ	

B. CHỈ TIÊU VĐV

1. Tổng chỉ tiêu của môn Bóng bàn

	Chỉ tiêu thi đấu	Chỉ tiêu nước chủ nhà	Suất thi đấu đặc cách	Tổng số
Nam	84	1	1	86
Nữ	84	1	1	86
Tổng	168	2	2	172

2. Chỉ tiêu VĐV tối đa cho mỗi quốc gia

	Chỉ tiêu mỗi quốc gia	Chỉ tiêu cụ thể trong từng nội dung thi đấu
Nam	3	<ul style="list-style-type: none"> Tối đa 1 đội tuyển Bóng bàn có 3 VĐV nam; Tối đa 2 VĐV thi đấu nội dung đơn; Tối đa 1 VĐV ở nội dung nam nữ phối hợp

Nữ	3	<ul style="list-style-type: none"> • Tối đa 1 đội tuyển Bóng bàn có 3 VĐV nữ; • Tối đa 2 VĐV thi đấu nội dung đơn; • Tối đa 1 VĐV ở nội dung nam nữ phối hợp
Tổng	6	

3. Phương thức phân chỉ tiêu

Chỉ tiêu thi đấu tất cả các nội dung được phân theo tên VĐV.

C. TƯ CÁCH VĐV

Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định của Hiến chương Olympic hiện đang có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều 41 (Quốc tịch của VĐV) và Điều 43 (Bộ luật chống doping thế giới và Bộ luật Phong trào Olympic về phòng chống tiêu cực trong các cuộc thi đấu). Chỉ những VĐV đã tuân thủ Hiến chương Olympic mới được tham gia TVH Olympic Tokyo 2020.

Yêu cầu thêm của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế

Các giải đấu xét thành tích đạt chuẩn sẽ được mở để tất cả các VĐV được quốc gia của mình lựa chọn và được Ủy ban Olympic quốc gia của họ phê duyệt được tham gia thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020. Để có đủ tư cách tham gia TVH Olympic Tokyo 2020, tất cả các VĐV phải:

- Tuân thủ các điều luật mới nhất của Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế (ITTF);

- Tuân thủ các tiêu chí về tư cách thi đấu do ITTF quy định đối với các cuộc thi đấu TVH Olympic Tokyo 2020;
- VĐV muốn xin “suất thi đấu đặc cách” phải có tên trong danh sách xếp hạng thành tích của ITTF từ ngày 01/07/2019 đến 30/06/2020.

D. CÁC GIẢI ĐẤU ĐẠT CHUẨN

86 VĐV nam và 86 VĐV nữ sẽ tranh tài để giành chỉ tiêu thi đấu chính thức tại TVH Olympic Tokyo 2020 thông qua các giải đấu tuyển chọn, bao gồm:

Nội dung thi đấu đồng đội

6	Chỉ tiêu giành được qua các giải đấu cấp châu lục: 3 chỉ tiêu của nam và 3 chỉ tiêu của nữ mỗi quốc gia
9	Chỉ tiêu giành được qua các giải đấu cấp thế giới
1	Chỉ tiêu nước chủ nhà
16	Tổng chỉ tiêu

Nội dung thi đấu cá nhân

32	Tối đa 2 VĐV/quốc gia sau các giải thi đấu tuyển chọn
22	Giành chỉ tiêu thi đấu sau giải tuyển chọn cấp châu lục: Tối đa 2 VĐV/quốc gia.
1	Suất thi đấu đặc cách
2-8	Từ 2 đến 8 VĐV đạt chỉ tiêu sau khi kết thúc Vòng chung kết Giải tuyển chọn nội dung thi đấu Bóng bàn cá nhân thế giới.

1-13	Chỉ tiêu dựa trên Bảng xếp hạng thành tích của ITTF.
64-70	Tổng chỉ tiêu: Tối đa 2 VĐV của một quốc gia sẽ tham gia thi đấu ở nội dung cá nhân.

Nội dung thi đấu nam nữ phối hợp

6	Chỉ tiêu có được sau khi kết thúc các giải tuyển chọn quy mô khu vực.
4	Chỉ tiêu có được sau khi kết thúc World Tour Grand 2019.
5	Chỉ tiêu có được sau khi kết thúc World Tour 2020.
1	Chỉ tiêu nước chủ nhà
16	Tổng chỉ tiêu

VÒNG ĐẤU LOẠI TUYỂN CHỌN

NAM/NỮ

Tiêu chuẩn thi đấu nội dung cá nhân

Số lượng chỉ tiêu thi đấu của nam và nữ	Tiêu chí xét thành tích đạt chuẩn
22	<p><i>1. Giải châu lục xét thành tích đạt chuẩn nội dung thi đấu cá nhân</i></p> <p>Những VĐV đạt thành tích tốt nhất tại Giải châu lục xét thành tích đạt chuẩn ở nội dung cá nhân được tổ chức trong khoảng thời gian từ 01/06/2019 đến 30/04/2020 sẽ xét thành tích đạt chuẩn</p>

	<p>tham gia thi đấu TVH Olympic theo sự phân bổ chỉ tiêu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Châu Phi: 4 chỉ tiêu • Châu Á: 6 chỉ tiêu • Châu Âu: 6 chỉ tiêu • Mỹ La Tinh: 4 chỉ tiêu • Bắc Mỹ: 1 chỉ tiêu • Châu Đại Dương: 1 chỉ tiêu <p>Tổng số: 22 chỉ tiêu</p> <p>Tối đa 2 VĐV/quốc gia giành chỉ tiêu thi đấu.</p> <p>Liên đoàn Bóng bàn quốc tế và các Liên đoàn châu lục của mình có trách nhiệm tổ chức các Giải châu lục xét thành tích đạt chuẩn theo quy định chung đối với Giải đấu xét thành tích đạt chuẩn.</p> <p>Liên đoàn Bóng bàn quốc tế và các Liên đoàn châu lục của mình lập kế hoạch tổ chức các Giải châu lục xét thành tích đạt chuẩn (thời gian, địa điểm và số lượng VĐV sẽ được công nhận đạt chuẩn trong mỗi giải), đồng thời thông báo tên của những VĐV đã đạt chuẩn thành tích sau mỗi giải theo chỉ tiêu nêu trên và theo điều kiện tiêu chuẩn về thời gian lập thành tích.</p>
<p>1</p>	<p>Chỉ tiêu dựa trên thành tích xếp hạng của ITTF.</p>

Tiêu chuẩn thi đấu nội dung đồng đội

Số lượng chỉ tiêu được vào thi đấu theo mỗi nội dung	Chỉ tiêu xét thành tích đạt chuẩn
18	<p><i>Các chỉ tiêu thi đấu châu lục: 6 đội (3 VĐV)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 cho châu Phi • 1 cho châu Á • 1 cho châu Âu • 1 cho Mỹ Latin • 1 cho Bắc Mỹ • 1 cho châu Đại Dương.
3	<p>Nếu nước chủ nhà không có đủ điều kiện một đội thông qua quá trình lựa chọn đồng đội thì nước này được đảm bảo có 1 chỉ tiêu thi đấu đồng đội cho mỗi nội dung.</p>

Suất dành cho nước chủ nhà

Nước chủ nhà sẽ có những chỉ tiêu thi đấu gồm:

- 2 chỉ tiêu thi đấu đơn nam;
- 2 chỉ tiêu thi đấu đơn nữ;
- 1 chỉ tiêu thi đấu đồng đội;
- 1 chỉ tiêu thi đấu nam/nữ phối hợp.

Suất thi đấu đặc cách

Một chỉ tiêu thi đấu nội dung đơn nam và 1 chỉ tiêu thi đấu nội dung đơn nữ sẽ dành cho những quốc gia đủ tiêu chuẩn để xin “suất thi đấu đặc cách”. Nếu trong trường hợp quốc gia được nhận “suất thi đấu đặc cách” của BTC, VĐV đại diện cho quốc gia đây tham gia tranh tài tại TVH Olympic Tokyo phải thi ở những giải đấu trong giai đoạn từ 01/07/2019 đến 30/06/2020.

Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ gửi thư mời tất cả các quốc gia đủ điều kiện xin “suất thi đấu đặc cách”. Hội đồng sẽ gửi văn bản xác nhận việc có phân bổ “suất thi đấu đặc cách” tới các quốc gia có liên quan sau khi kết thúc thời hạn xét thành tích đạt chuẩn.

E. TRÌNH TỰ XÁC NHẬN CHỈ TIÊU THI ĐẤU

Sau mỗi giải đấu có công nhận thành tích đạt chuẩn, ITTF sẽ công bố kết quả trên trang website của Liên đoàn (www.ittf.com) và thông báo cho các quốc gia liên quan về chỉ tiêu đã đạt chuẩn. Sau đó các quốc gia có 15 ngày để xác nhận việc có hay không sử dụng chỉ tiêu này.

Đối với việc lựa chọn VĐV đạt chuẩn dựa trên Bảng xếp hạng thành tích của ITTF, sau mốc thời gian quy định, ITTF sẽ gửi cho các quốc gia văn bản xác nhận danh sách có đầy đủ tên của tất cả VĐV và các đội đã đạt chuẩn thành tích, chậm nhất là ngày 05/06/2020.

Đến ngày 30/06/2020, ITTF sẽ công bố chính thức danh sách các chỉ tiêu đạt chuẩn ở tất cả các hạng mục và nội dung thi đấu.

F. MỐC THỜI GIAN

Thời gian	Sự kiện
01/10/2018	ITTF và các Liên đoàn châu lục xác định danh sách các giải đấu châu lục được công nhận để xét thành tích đạt chuẩn ở các nội dung thi đấu cá nhân, đồng đội và nam nữ phối hợp.
Từ 01/06/2019 đến 31/01/2020	Giải đấu châu lục xét thành tích ở nội dung thi đấu đồng đội.
Từ 01/06/2019 đến 30/04/2020	Giải đấu châu lục xét thành tích ở nội dung thi đấu nam nữ phối hợp.
Từ 01/06/2019 đến 30/04/2020	Giải đấu châu lục xét thành tích ở nội dung thi đấu cá nhân.
Từ 01/12/2019 đến 25/12/2019	Giải World Tour Grand xét thành tích thi đấu nam nữ phối hợp (4 đôi).
Từ 01/01/2020 đến 31/01/2020	Giải World Tour xét thành tích thi đấu nội dung đồng đội.
Từ 01/01/2020 đến 30/04/2020	Giải World Tour xét thành tích thi đấu nội dung nam nữ phối hợp
Từ 15/05/2020 đến 31/05/2020	Giải World Tour xét thành tích thi đấu nội dung cá nhân.
Từ tháng 07/2019	Hàng tháng, ITTF sẽ cập nhật danh sách các VĐV đạt chỉ tiêu thi đấu của từng quốc gia trên website chính thức của Liên đoàn sau khi kết thúc các giải tuyển chọn.

Chưa có thông báo chính thức	Hạn cuối để các quốc gia nộp đơn xin “suất thi đấu đặc cách”.
15 ngày kể từ khi danh sách cập nhật chỉ tiêu thi đấu được đăng tải	Hạn cuối để các quốc gia gửi xác nhận việc có hay không sử dụng chỉ tiêu thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020.
01/01/2020	Danh sách thi đấu chính thức được công bố trên website của Liên đoàn ở tất cả các nội dung.
20/06/2020	Các quốc gia gửi xác nhận về việc có hay không sử dụng chỉ tiêu thi đấu ở nội dung cá nhân.
15/02/2020	Nước chủ nhà xác nhận chỉ tiêu thi đấu.
Chưa có thông báo chính thức	“Suất thi đấu đặc cách” được gửi tới từng quốc gia dưới hình thức xác nhận bằng văn bản.
30/06/2020	ITTF phân bổ lại các chỉ tiêu chưa sử dụng.
06/07/2020	Hạn cuối để đăng ký thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020.
Từ 24/07 đến 09/08/2020	TVH Olympic Tokyo 2020 chính thức diễn ra.

Thu Hà tổng hợp
(theo www.ittf.com)

MÔN VẬT

A. Nội dung thi đấu (18 nội dung)

Các nội dung thi đấu của nam		Các nội dung thi đấu của nữ
Vật tự do	Vật cổ điển	Vật tự do
Đến 57kg	Đến 60kg	Đến 50kg
Từ 57kg đến 65kg	Từ 60kg đến 67kg	Từ 50kg đến 53kg
Từ 65kg đến 74kg	Từ 67kg đến 77kg	Từ 53kg đến 57kg
Từ 74kg đến 86kg	Từ 77kg đến 87kg	Từ 57kg đến 62kg
Từ 86kg đến 97kg	Từ 87kg đến 97kg	Từ 62kg đến 68kg
Từ 97kg tới 125kg	Từ 97kg đến 130kg	Từ 68kg đến 76kg

B. Chỉ tiêu

	Chỉ tiêu thành tích	Suất thi đấu đặc cách	Chỉ tiêu nước chủ nhà	Tổng cộng
Nam	191	0	1	192
Nữ	95		1	96
Tổng cộng	286	0	2	288

	Chỉ tiêu từng quốc gia	Chỉ tiêu chi tiết
Nam	12	1 VĐV/ nội dung
Nữ	6	1 VĐV/ nội dung
Tổng cộng	18 VĐV	

C. Tư cách VĐV

Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định của Hiến chương Olympic hiện đang có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều 41 (Quốc tịch của VĐV) và Điều 43 (Bộ luật chống doping thể giới và Bộ luật Phong trào Olympic về phòng chống tiêu cực trong các cuộc thi đấu). Chỉ những VĐV đã tuân thủ Hiến chương Olympic mới được tham gia TVH Olympic Tokyo 2020.

Một số những yêu cầu khác

Các VĐV đạt chuẩn tham dự các giải vòng đấu loại và TVH Olympic Tokyo 2020 phải được nhận chứng chỉ VĐV còn hiệu lực do Liên đoàn quốc gia cấp và có tên trong danh sách VĐV chính thức của FILA.

D. Hệ thống giải đấu vòng loại

Nam/nữ

Ở tất cả các giải đấu vòng loại giành suất thi đấu chính thức tại TVH Olympic Tokyo 2020, các quốc gia có thể đăng ký tối đa 01 VĐV ở mỗi hạng cân, theo từng thể thức thi đấu khác nhau.

Chỉ tiêu thi đấu	Các giải đấu tuyển chọn
108	<p>Vòng 1: Giải Vô địch Vật thể giới 2019</p> <p>Chỉ những quốc gia có VĐV tham gia tranh tài tại các Giải Vô địch châu lục mới được phép tham gia thi đấu tại Giải Vô địch Vật thể giới. Số lượng các VĐV tham gia thi đấu tại Giải Vô địch thế giới sẽ bằng số lượng các VĐV tham gia thi đấu tại các Giải cấp châu lục</p> <ul style="list-style-type: none"> • Châu Phi: Giải Vô địch Vật Châu Phi 2019 (chưa có thông tin chính thức) • Châu Mỹ: Giải Vô địch Vật Châu Mỹ 2019 (chưa có thông tin chính thức) • Châu Á: Giải Vô địch Vật Châu Á 2019 (chưa có thông tin chính thức) • Châu Âu: Giải Vô địch Vật Châu Âu 2019 (chưa có thông tin chính thức) • Châu Đại dương: Giải Vô địch Vật Châu Đại dương 2019 (chưa có thông tin chính thức) <p>6 VĐV có thành tích cao nhất ở 18 hạng cân tại Giải Vô địch Vật thể giới 2019 sẽ giành suất thi đấu chính thức tại TVH Olympic Tokyo 2020.</p>
Châu Mỹ: 36 Châu Á: 36 Châu Âu: 36	<p>Vòng 2: các giải tuyển chọn vòng loại châu lục</p> <p>Chỉ những quốc gia có VĐV tham gia thi đấu tại Giải Vô địch cấp châu lục mới được quyền tham gia thi đấu tại các giải vòng loại khu vực châu lục. Số lượng VĐV tham gia thi đấu ở các hạng cân tại các giải phải tương tự nhau.</p> <p>Mỗi châu lục sẽ tổ chức những giải vòng loại giành suất thi đấu khác nhau, ngoại trừ Châu</p>

<p>Châu Phi/Châu Đại dương: 36 Tổng cộng: 144</p>	<p>Đại dương và Châu Phi sẽ cùng nhau tổ chức. Những VĐV đã giành suất thi đấu chính thức tại TVH Olympic Tokyo 2020 sau khi tranh tài tại Giải Vô địch Vật thể giới 2019 sẽ không được quyền tham dự thi đấu các giải vòng loại tuyển chọn cấp châu lục. Những quốc gia đã có VĐV giành suất thi đấu chính thức ở một hạng cân xác định, sẽ không được phép cử tiếp VĐV thi đấu tại hạng cân đó.</p> <p>Hai VĐV có thành tích cao nhất tại các giải vòng loại tuyển chọn cấp châu lục sẽ giành suất thi đấu chính thức tại TVH Olympic Tokyo 2020.</p> <p>Trong các giải tuyển chọn vòng đấu loại châu lục của khu vực Châu Á, nếu Nhật Bản (nước chủ nhà của TVH Olympic Tokyo 2020) không giành được ít nhất 1 chỉ tiêu VĐV nam và 1 chỉ tiêu VĐV nữ, thì chỉ tiêu của Châu Á lúc này sẽ giảm xuống chỉ còn 34.</p>
<p>36</p>	<p>Vòng 3: Vòng đấu loại quốc tế lần thứ nhất</p> <p>Các VĐV đã có tiêu chuẩn tham dự thi đấu TVH Olympic Tokyo 2020 tại 2 vòng tuyển chọn trước không được quyền tham gia thi đấu tại vòng tuyển chọn thứ 3 này. Các quốc gia đã có VĐV đủ điều kiện thi đấu tại một hạng cân không được quyền gửi tiếp VĐV tới tham dự vòng tuyển chọn.</p> <p>2 VĐV nam và 1 VĐV nữ có thành tích cao nhất ứng với mỗi hạng cân của các nội dung tại Giải tuyển chọn quốc tế lần thứ nhất sẽ có đủ điều kiện tham gia thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020.</p>

Suất thi đấu của nước chủ nhà TVH Olympic Tokyo 2020

Trong trường hợp nước chủ nhà của TVH Olympic Tokyo 2020 chưa giành được suất thi đấu chính thức nào sau 3 vòng tuyển chọn ở trên, họ sẽ có tiêu chuẩn là 1 suất thi đấu chính thức của nam và nữ, giành cho VĐV Nhật Bản có thành tích xuất sắc nhất tại vòng tuyển chọn khu vực Châu Á.

Suất thi đấu đặc cách của TVH Olympic Tokyo 2020

Sẽ không có “suất thi đấu đặc cách” của môn Vật tại TVH Olympic Tokyo 2020 dành cho những quốc gia chưa giành được suất thi đấu chính thức. Mà đối với những quốc gia này, việc nhận chỉ tiêu thi đấu sẽ dựa trên sự phân bổ lại chỉ tiêu chưa sử dụng chính thức.

E. Lên danh sách thi đấu chính thức

Kết thúc mỗi vòng loại tuyển chọn, FILA sẽ công bố danh sách các VĐV thi đấu chính thức trên trang website: www.fila-official.com, đồng thời gửi giấy báo chính thức tên của VĐV đạt tiêu chuẩn tới từng quốc gia. Mỗi quốc gia sẽ có tối đa 2 tuần tính từ khi giải kết thúc để gửi câu trả lời chính thức về việc có sử dụng chỉ tiêu thi đấu này không.

F. Các mốc thời gian quan trọng

Ngày	Sự kiện
Chưa có thông báo chính thức	Giải đấu vòng loại
Chưa có thông báo chính thức	Giải Vô địch Vật thể giới 2019

Chưa có thông báo chính thức	Hạn cuối FILA công bố danh sách các quốc gia giành suất thi đấu chính thức sau khi kết thúc Giải Vô địch Vật thể giới 2019
2 tuần kể từ khi bảng xếp hạng thành tích VĐV sau Giải Vô địch thể giới 2019 công bố	Hạn cuối để các quốc gia gửi quyết định cuối cùng về việc có sử dụng suất thi đấu chính thức.
Chưa có thông báo chính thức	Giải Vô địch Vật Châu Á (chưa có thông báo về địa điểm chính thức)
Chưa có thông báo chính thức	Giải Vô địch Vật Châu Mỹ (chưa có thông báo về địa điểm chính thức)
Chưa có thông báo chính thức	Giải Vô địch Vật Châu Đại dương (chưa có thông báo về địa điểm chính thức)
Chưa có thông báo chính thức	Giải Vô địch Vật Châu Phi (chưa có thông báo về địa điểm chính thức)
Chưa có thông báo chính thức	Giải Vô địch Vật Châu Âu (chưa có thông báo về địa điểm chính thức)
Chưa có thông báo chính thức	Hạn cuối FILA công bố danh sách chính thức các quốc gia giành suất thi đấu chính thức sau giải vòng loại tuyển chọn khu vực châu lục.

Chưa có thông báo chính thức	Vòng đấu loại thế giới tổ chức.
Chưa có thông báo chính thức	Hạn cuối FILA công bố danh sách chính thức các quốc gia giành suất thi đấu chính thức sau Vòng đấu loại thế giới.
Chưa có thông báo chính thức	Hạn cuối để các quốc gia gửi quyết định cuối cùng về việc có sử dụng chỉ tiêu thi đấu sau khi kết thúc Vòng đấu loại thế giới.
Chưa có thông báo chính thức	FILA công bố danh sách VĐV thi đấu chính thức cuối cùng, sau khi đã có những sửa đổi, bổ sung. Hạn cuối để các quốc gia gửi đơn đăng ký thi đấu chính thức.
06/07/2020	Hạn cuối để đăng ký thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020.
Từ 24/07 đến 09/08/2020	TVH Olympic Tokyo 2020 chính thức diễn ra.

Thu Hà tổng hợp

(theo Qualification system of “Wrestling” – Games of the 32nd Olympiad Tokyo 2020)

MÔN ĐUA THUYỀN

A. Nội dung

Nam	Nữ
Thuyền 2 chèo đơn nam (M1x)	Thuyền 2 chèo đơn nữ (W1x)
Thuyền 1 chèo đôi nam (M2-)	Thuyền 1 chèo đôi nữ (W2-)
Thuyền 2 chèo đôi nam (M2x)	Thuyền 2 chèo đôi nữ (W2x)
Thuyền 1 chèo 4 nam (M4-)	Thuyền 1 chèo 4 nữ (W4-)
Thuyền 2 chèo 4 nam (M4x)	Thuyền 2 chèo 4 nữ (W4x)
Thuyền 1 chèo 8 nam (M8+)	Thuyền 1 chèo 8 nữ (W8+)
Thuyền 2 chèo đôi nam hạng nhẹ (LM2x)	Thuyền 2 chèo đôi nữ hạng nhẹ (LW2x)

B. Chỉ tiêu

1. Tổng chỉ tiêu cho môn đua thuyền:

	Chỉ tiêu	Nước chủ nhà	Suất thi đấu đặc cách	Tổng
Nam	260	1	2	263
Nữ	260	1	2	263
Tổng	520	2	4	526

2. Số lượng VĐV tối đa/QG:

	Chỉ tiêu/QG	Chỉ tiêu thuyền
Nam	24	1 x thuyền/nội dung
Nữ	24	1 x thuyền/nội dung
Tổng	48	

3. Các loại chỉ tiêu được phân bổ:

Chỉ tiêu được phân bổ đến các quốc gia.

Đối với những giải vòng loại tuyển chọn khu vực châu Phi, châu Á, châu Mỹ La tinh, châu Âu, các VĐV Đua thuyền đạt tiêu chuẩn tại các nội dung vòng loại phải thi đấu cùng 1 loại thuyền mà họ sẽ thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020.

Đối với những chỉ tiêu đạt được sau Giải vô địch Đua thuyền thế giới 2019 ở Linz-Ottensheim, Áo, những quốc gia đạt chuẩn tham dự thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020 có thể đề cử VĐV đua thuyền khác tham dự tranh tài thay vì danh sách VĐV cũ. Các VĐV có thể tham gia tranh tài ở nội dung khác tại TVH Olympic Tokyo 2020 so với nội dung mà họ đã giành được chỉ tiêu tại Giải vô địch thế giới 2019.

C. Tư cách VĐV

1. Quy định chung

Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định của Hiến chương Olympic hiện đang có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều 41 (Quốc tịch của VĐV) và Điều 43 (Bộ luật chống doping thế giới và Bộ luật Phong trào Olympic về phòng chống tiêu cực trong các cuộc thi đấu). Chỉ những VĐV đã tuân thủ Hiến chương Olympic mới được tham gia TVH Olympic.

GIẢI TUYỂN CHỌN ĐUA THUYỀN CẤP CHÂU LỤC

	Giải VĐTG 2019	Khu vực châu Á/ châu Đại dương	Khu vực châu Phi	Khu vực châu Mỹ	Khu vực châu Âu	Vòng loại	Tổng thuyền	Tổng số VĐV
Các chỉ tiêu của nội dung Nam								
MIX	9	5	5	5	3	2	29	29
M2-	11	-	-	-	-	2	13	26
M2X	11	-	-	-	-	2	13	26
M4-	8	-	-	-	-	2	10	40
M4X	8	-	-	-	-	2	10	40
M8+	5	-	-	-	-	2	7	63
Các chỉ tiêu của nội dung Nam hạng nhẹ								
LM2X	7	3	1	3	2	2	18	36
Các chỉ tiêu khác của Nam								
Chỉ tiêu nước chủ nhà (M1x)							1	1
Suất thi đấu đặc cách (M1x)							2	2
Tổng thuyền	59	8	6	8	5	14	103	263

GIẢI TUYỂN CHỌN ĐUA THUYỀN CẤP CHÂU LỤC								
	Giải VĐTG 2019	Khu vực châu Á/ châu Đại dương	Khu vực châu Phi	Khu vực châu Mỹ	Khu vực châu Âu	Vòng loại	Tổng thuyền	Tổng số VĐV
Các chỉ tiêu của nội dung Nữ								
W1x	9	5	5	5	3	2	29	29
W2-	11	-	-	-	-	2	13	26
W2x	11	-	-	-	-	2	13	26
W4-	8	-	-	-	-	2	10	40
W4x	8	-	-	-	-	2	10	40
W8+	5	-	-	-	-	2	7	63
Các chỉ tiêu của nội dung Nữ hạng nhẹ								
LW2x	7	3	1	3	2	2	18	36
Các chỉ tiêu khác của Nữ								
Chỉ tiêu nước chủ nhà (W1x)							1	1
Suất thi đấu đặc cách (W1x)							2	2
Tổng thuyền	59	8	6	8	5	14	103	263

D. DANH SÁCH CÁC GIẢI TUYỂN CHỌN VÀ CHỈ TIÊU TỪNG GIẢI

1. Giải vô địch Đua thuyền thế giới 2019

Giải vô địch Đua thuyền thế giới 2019 sẽ được tổ chức tại Linz-Ottensheim, Áo, quy tụ tất cả các quốc gia thành viên của Liên đoàn Đua thuyền quốc tế (FISA). Ở mỗi nội dung, các quốc gia có đội tuyển đạt thành tích xuất sắc nhất tại Giải sẽ giành được chỉ tiêu tham dự tranh tài tại TVH Olympic Tokyo 2020, với số lượng chỉ tiêu phân bổ được minh họa trong bảng chi tiết dưới đây.

Loại thuyền	Nam	Nam hạng nhẹ	Nữ	Nữ hạng nhẹ
Thuyền đơn (1x)	9	-	9	-
Thuyền đôi (2-)	11	-	11	-
Thuyền 2 chèo (2x)	11	7	11	7
Thuyền 2 chèo 4 (4-)	8	-	8	-
Thuyền 1 chèo 4 (4x)	8	-	8	-
Thuyền 1 chèo 8 (8+)	5	-	5	-

2. Hệ thống các giải vô địch Đua thuyền quy mô châu lục

Những quốc gia, chỉ giành được 1 chỉ tiêu hoặc chưa giành được chỉ tiêu thi đấu chính thức ở TVH Olympic Tokyo 2020 sau Giải vô địch Đua thuyền thế giới 2019, có thể tham gia thi đấu tại hệ thống các giải vô địch Đua thuyền cấp châu lục để tăng thêm chỉ tiêu. Quốc gia chỉ được phép đăng ký thi đấu tại 1 giải vô địch cấp châu lục, trong đây:

- Giải vô địch Đua thuyền Châu Á và Châu Đại dương: chỉ dành cho những quốc gia khu vực Châu Á và Châu Đại dương;

- Giải vô địch Đua thuyền Châu Phi: chỉ dành cho những quốc gia khu vực Châu Phi;

- Giải vô địch Đua thuyền Châu Mỹ: chỉ dành cho những quốc gia khu vực Châu Mỹ;

- Giải vô địch Đua thuyền Châu Âu: chỉ dành cho những quốc gia khu vực Châu Âu.

Chỉ tiêu được phân bổ trong các giải vô địch cấp châu lục như sau:

Loại thuyền	Châu Á/ Châu Đại dương	Châu Phi	Châu Mỹ	Châu Âu
<i>Nội dung của nam</i>				
Thuyền đơn (1x)	5	5	5	3
<i>Nội dung hạng nhẹ của nam</i>				
Thuyền 2 chèo (2x)	3	1	3	2
<i>Nội dung của nữ</i>				
Thuyền đơn (1x)	5	5	5	3
<i>Nội dung hạng nhẹ của nữ</i>				
Thuyền 2 chèo (2x)	3	1	3	2

Mỗi một quốc gia chỉ được tham gia thi đấu 1 thuyền cho mỗi nội dung tại giải vô địch Đua thuyền cấp châu lục. Và nội dung đây các VĐV chưa đạt được kết quả như mong đợi sau Giải vô địch Đua thuyền thế giới 2019.

3. Hệ thống các giải tuyển chọn giành chỉ tiêu tham gia TVH Olympic Tokyo 2020 cuối cùng

Hệ thống các giải tuyển chọn giành chỉ tiêu tham gia TVH Olympic Tokyo 2020 được tổ chức cho tất cả các quốc gia là thành viên của Liên đoàn Đua thuyền quốc tế.

Chỉ tiêu phân bổ cho các nội dung tại hệ thống các giải tuyển chọn được liệt kê chi tiết theo bảng minh họa dưới đây:

Loại thuyền	Nam	Nam hạng nhẹ	Nữ	Nữ hạng nhẹ
Thuyền đơn (1x)	2	-	2	-
Thuyền đôi (2-)	2	-	2	-
Thuyền 2 chèo (2x)	2	2	2	2
Thuyền 2 chèo 4(4-)	2	-	2	-
Thuyền 1 chèo 4(4x)	2	-	2	-
Thuyền 1 chèo 8(8+)	2	-	2	-

Giải tuyển chọn sẽ được tổ chức theo luật Đua thuyền của FISA cũng như Giải vô địch Đua thuyền thế giới.

E. MỐC THỜI GIAN

Ngày	Sự kiện
31/12/2018	FISA xác định nơi diễn ra giải tuyển chọn châu lục Olympic bộ môn đua thuyền

09/08/2019 25/08 – 01/09/2019	Hạn cuối đăng kí danh sách các VĐV thi đấu cho Giải vô địch Đua thuyền thế giới 2019 Giải vô địch Đua thuyền thế giới 2019 Linz-Ottensheim, Áo
06/09/2019	FISA yêu cầu các quốc gia xác nhận số lượng chỉ tiêu thi đấu đạt được sau khi kết thúc Giải vô địch Đua thuyền thế giới 2019
20/09/2019 Chưa có thông báo chính thức Chưa có thông báo chính thức	Các quốc gia xác nhận việc có nhận số chỉ tiêu đạt được từ Giải vô địch Đua thuyền thế giới Giải vô địch Đua thuyền Châu Phi FISA yêu cầu các quốc gia xác nhận số lượng chỉ tiêu thi đấu đạt được sau khi kết thúc Giải vô địch Đua thuyền Châu Phi.
Chưa có thông báo chính thức	Các quốc gia xác nhận việc có nhận số chỉ tiêu đạt được từ Giải vô địch Đua thuyền Châu Phi.
Chưa có thông báo chính thức Kết thúc các giải đấu tuyển chọn quy mô châu lục Chưa có thông báo chính thức	Hạn cuối để các quốc gia nộp đơn xin suất thi đấu đặc cách Các quốc gia được gửi thông báo về kết quả của suất thi đấu đặc cách, dưới hình thức văn bản. Giải vô địch Đua thuyền Châu Mỹ
Chưa có thông báo chính thức	FISA yêu cầu các quốc gia xác nhận số lượng chỉ tiêu thi đấu đạt được sau khi kết thúc Giải vô địch Đua thuyền Châu Mỹ.
Chưa có thông báo chính thức Chưa có thông báo chính thức	Các quốc gia xác nhận việc có nhận số chỉ tiêu đạt được từ Giải vô địch Đua thuyền Châu Mỹ. Giải vô địch Đua thuyền Châu Á và Châu Đại Dương
Chưa có thông báo chính thức	FISA yêu cầu các quốc gia xác nhận số lượng chỉ tiêu thi đấu đạt được sau khi kết thúc Giải vô địch Đua thuyền Châu Á và Châu Đại Dương.

Chưa có thông báo chính thức	Các quốc gia xác nhận việc có nhận số chỉ tiêu đạt được từ Giải vô địch Đua thuyền Châu Á và Châu Đại Dương.
27-29/04/2020	Giải vô địch Đua thuyền Châu Âu, Varese, Italy
30/04/2020	FISA yêu cầu các quốc gia xác nhận số lượng chỉ tiêu thi đấu đạt được sau khi kết thúc Giải vô địch Đua thuyền Châu Âu.
14/04/2020	Các quốc gia xác nhận việc có nhận số chỉ tiêu đạt được từ Giải vô địch Đua thuyền Châu Âu.
17-19/04/2020	Vòng loại cuối cùng hệ thống các giải thi đấu giành chỉ tiêu tham dự TVH Olympic Tokyo 2020, Lucerne, Thụy Sĩ.
20/05/2020	FISA yêu cầu các quốc gia xác nhận số lượng chỉ tiêu thi đấu đạt được sau khi kết thúc giải tổ chức tại Lucerne.
03/06/2020	Các quốc gia xác nhận việc có nhận số chỉ tiêu đạt được từ giải tổ chức tại Lucerne.
08/06/2020	FISA tái phân bổ các chỉ tiêu chưa được sử dụng và yêu cầu xác nhận từ các quốc gia.
06/07/2020	Hạn cuối nhận danh sách đăng ký thi đấu TVH Olympic Tokyo 2020
22/07/2020	Bốc thăm thi đấu nội dung Đua thuyền trong khuôn khổ TVH Olympic Tokyo 2020
24/07 – 09/08/2020	TVH Olympic Tokyo chính thức diễn ra

Phương Ngọc biên dịch
(theo www.worldrowing.com)

MÔN BẮN CUNG

A. NỘI DUNG THI ĐẤU (5 nội dung)

Nội dung của nam	Nội dung của nữ	Nội dung hỗn hợp
Cá nhân Đông đội	Cá nhân Đông đội	Nội dung hỗn hợp nam nữ

B. CHỈ TIÊU VĐV THAM DỰ

1. Tổng số VĐV tham dự trong môn Bắn cung:

	Số VĐV đủ điều kiện	Số VĐV của nước chủ nhà	Suất thi đấu đặc cách	Tổng cộng
Nam	59	3	2	64
Nữ	59	3	2	64
Tổng cộng	118	6	4	128

1. Số lượng VĐV tối đa cho mỗi quốc gia (NOC)

	Chỉ tiêu cho mỗi quốc gia	Chỉ tiêu cho mỗi nội dung thi đấu cụ thể
Nam	3	Tối đa là 3 VĐV nếu quốc gia (NOC) đó tham gia thi đấu ở các nội dung thi đấu đồng đội tương ứng, hoặc 1 VĐV nếu quốc gia đó chỉ tham gia thi đấu trong các nội dung thi đấu cá nhân.

Nữ	3	Tối đa là 3 VĐV nếu quốc gia (NOC) đó tham gia thi đấu ở các nội dung thi đấu đồng đội tương ứng, hoặc 1 VĐV nếu quốc gia đó chỉ tham gia thi đấu trong các nội dung thi đấu cá nhân.
Tổng cộng	6	

3. Đối tượng phân bổ chỉ tiêu thi đấu: chỉ tiêu thi đấu được phân bổ theo quốc gia.

C. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Tất cả các VĐV phải tuân thủ các quy định của Hiến chương Olympic hiện đang có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều 41 (Quốc tịch của VĐV) và Điều 43 (Bộ luật chống doping thể giới và Bộ luật Phong trào Olympic về phòng chống tiêu cực trong các cuộc thi đấu). Chỉ những VĐV đã tuân thủ Hiến chương Olympic mới được tham gia TVH Olympic.

Để đủ điều kiện tham dự TVH Olympic Tokyo 2020, tất cả các VĐV, bao gồm cả những VĐV được mời tham dự nhất thiết phải đạt tới điểm chuyên môn tối thiểu (MQS) trong khoảng thời điểm từ ngày đầu tiên thi đấu chính thức của Giải vô địch Bản cung thể giới 2019 đến ngày thi đấu chính thức cuối cùng hệ thống các giải tính điểm giành suất thi đấu TVH Olympic Tokyo 2020.

Điểm chuyên môn tối thiểu MQS cụ thể là:

Các nội dung của nam: 70m 640 điểm

Các nội dung của nữ: 70m 605 điểm

Liên đoàn Bắn cung Thế giới (WA) sẽ xem xét điểm số của tất cả các VĐV đăng ký tham dự để đảm bảo các VĐV đạt điểm chuyên môn tối thiểu (MQS). Ban chấp hành của Liên đoàn Bắn cung Thế giới (WA) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong tất cả trường hợp về những VĐV không đạt điểm chuyên môn tối thiểu (MQS) tại các giải đấu trong hệ thống của Liên đoàn Bắn cung Thế giới (WA).

D. CÁC GIẢI ĐẤU TIÊU CHUẨN

1. Nội dung thi đấu đồng đội

Số lượng chỉ tiêu (Nam/Nữ)	Các giải đấu tiêu chuẩn
24 chỉ tiêu (8 đội)	<p>Giải vô địch Bắn cung thế giới 2019 (WAC) 8 đội tuyển có thành tích cao nhất của các nội dung thi đấu đồng đội tại Giải vô địch Bắn cung thế giới 2019 sẽ có được 3 suất tham dự TVH Olympic Tokyo 2020. Nếu nước chủ nhà đứng trong danh sách 8 vị trí dẫn đầu, thì tiêu chuẩn thi đấu bổ sung sẽ được xác định dựa trên thành tích của các đội tại Vòng chung kết Giải vô địch Bắn cung đồng đội thế giới (FTQT).</p>
	<p>Vòng chung kết Giải vô địch Bắn cung Đồng đội thế giới (FTQT) 3 đội tuyển có thành tích cao nhất của các nội dung thi đấu đồng đội tại Vòng chung kết Giải</p>

<p>9 suất (3 đội)</p>	<p>vô địch Bản cung đồng đội thế giới (FTQT) sẽ có được 3 suất tham dự TVH Olympic Tokyo 2020. Vòng chung kết Giải vô địch Bản cung đồng đội thế giới (FTQT) là cơ hội cho các quốc gia chưa có đội tuyển đạt chuẩn tham dự TVH Olympic Tokyo 2020 sau Giải vô địch Bản cung thế giới 2019.</p> <p>Nếu nước chủ nhà giành được suất thi đấu chính thức TVH Olympic Tokyo 2020 sau khi tranh tài tại Giải vô địch Bản cung thế giới 2019 hoặc Vòng chung kết Giải vô địch Bản cung đồng đội thế giới (FTQT), quốc gia có thành tích đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng sẽ được xét nhận chỉ tiêu.</p>
----------------------------------	--

2. Nội dung thi đấu nam nữ hỗn hợp

Số lượng chỉ tiêu	Các giải đấu tuyển chọn
<p>5 đội</p>	<p>Đại hội thể thao cấp châu lục, gồm: Đại hội thể thao châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ, và châu Đại dương</p> <p>Quốc gia có thành tích thi đấu môn Bản cung tốt nhất tại các Đại hội thể thao cấp châu lục sẽ giành được 1 chỉ tiêu cho nữ và 1 chỉ tiêu cho nam, ở nội dung thi đấu nam nữ hỗn hợp.</p> <p>Trong trường hợp nước chủ nhà đứng ở vị trí quán quân trong bảng xếp hạng thành tích môn Bản cung tại Đại hội thể thao cấp châu lục, đội tuyển có thành tích ở vị trí thứ 2 sẽ được phân bổ chỉ tiêu.</p>

3. Nội dung cá nhân

Số lượng chỉ tiêu (Nam/Nữ)	Các giải đấu tiêu chuẩn
4	<p>Giải vô địch Bản cung thế giới 2019 (WAC)</p> <p>4 chỉ tiêu thi đấu sẽ phân bổ cho 4 VĐV có thành tích thi đấu tốt nhất, với điều kiện VĐV đấy chưa giành được chỉ tiêu thi đấu ở nội dung đồng đội. Mỗi quốc gia chỉ được phép có 1 VĐV giành chỉ tiêu ở nội dung cá nhân.</p> <p>Nếu cần thiết, Liên đoàn Bản cung thế giới (WA) sẽ tổ chức đánh giá thành tích và xếp hạng trình độ VĐV ngay trong Giải vô địch Bản cung thế giới 2019 (WAC) để xác định chính xác vị trí xếp hạng từ 9 đến 16, 17 đến 32 và 33 đến 64 nếu cần thiết.</p>
3	<p>Đại hội thể thao (CQs) khu vực châu Á, châu Âu và châu Mỹ</p> <p>Quốc gia có thành tích tốt nhất tại Đại hội thể thao châu lục sẽ giành được 1 chỉ tiêu thi đấu chính thức tại TVH Olympic Tokyo 2020.</p> <p>Nếu trong trường hợp quốc gia đấy đã giành được suất thi đấu chính thức từ trước, thì suất thi đấu này sẽ được phân bổ lại cho các quốc gia khác.</p> <p>Nếu VĐV của nước chủ nhà, trong trường hợp TVH Olympic Tokyo 2020 là Nhật Bản, đứng vị trí quán quân trong Đại hội thể thao châu Á, thì quốc gia có VĐV có thành tích xếp thứ hai trong bảng xếp hạng sẽ được nhận suất thi đấu chính thức.</p>

	<p>Nếu trong danh sách thi đấu của Đại hội thể thao châu lục không có môn Bản cung, thì suất thi đấu chính thức sẽ được phân bổ cho các giải đấu nằm trong khuôn khổ vòng loại châu lục.</p>
<p>13</p>	<p>Vòng loại châu lục (CQT)</p> <p>Nếu VĐV của một quốc gia đã giành được 1 suất tham dự TVH Olympic Tokyo 2020 do đạt thành tích tốt tại Giải vô địch Bản cung thế giới 2019 (WAC), thì tất cả cung thủ có cùng giới tính của nước đây không được phép tham gia thi đấu tại Vòng loại châu lục (CQT).</p> <p>VĐV đại diện cho quốc gia chỉ được phép thi đấu giành suất chính thức tại TVH Olympic Tokyo 2020 tại các vòng loại châu lục, nơi quốc gia mình được xác định vị trí địa lý.</p> <p>Đến ngày 31/12/2018, Liên đoàn Bản cung thế giới sẽ chỉ định thời gian và địa điểm tổ chức giải đấu vòng loại của mỗi châu lục (CQT). Vị trí xếp hạng cuối cùng trong các nội dung thi đấu cá nhân tại giải vòng loại châu lục (CQT) sẽ được sử dụng để phân bổ các chỉ tiêu thi đấu, trong đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Châu Âu: 4 chỉ tiêu cho mỗi giới; • Châu Á: 3 chỉ tiêu cho mỗi giới; • Châu Mỹ: 3 chỉ tiêu cho mỗi giới; • Châu Phi: 2 chỉ tiêu cho mỗi giới; • Và châu Đại dương: 1 chỉ tiêu cho mỗi giới.

1	<p>Vòng chung kết Giải vô địch Bản cung cá nhân thế giới (FIQT)</p> <p>Quốc gia có thành tích xuất sắc nhất tại Giải vô địch Bản cung cá nhân thế giới (FIQT) sẽ giành được 1 chỉ tiêu thi đấu chính thức tại TVH Olympic Tokyo 2020, cho mỗi giới.</p> <p>Vòng chung kết Giải vô địch Bản cung cá nhân thế giới (FIQT) sẽ được tổ chức kết hợp với Cup Bản cung thế giới để tránh chi phí phát sinh đối với các Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) hay các hiệp hội thành viên.</p>
----------	--

Chỉ tiêu dành cho nước chủ nhà:

Nước chủ nhà được phân bổ 3 suất tham dự cho mỗi giới, với điều kiện là họ phải có đủ 3 VĐV cho mỗi giới tham gia tại Giải vô địch Bản cung thế giới 2019 (WAC).

Nếu nước chủ nhà chỉ có 1 hoặc 2 VĐV cho mỗi giới tham gia tại Giải vô địch Bản cung thế giới 2019 (WAC), thì họ sẽ chỉ được phân bổ 1 suất tham dự cho mỗi giới trong các nội dung thi đấu cá nhân.

Suất thi đấu đặc cách:

4 suất thi đấu đặc cách, gồm 2 chỉ tiêu cho nam và 2 chỉ tiêu cho nữ sẽ được phân bổ cho các quốc gia có đủ điều kiện xin suất đặc cách. Bắt đầu từ ngày 14/10/2019 đến ngày 15/01/2020, IOC khuyến khích các quốc gia đủ điều kiện, gửi đơn xin suất thi đấu đặc cách tham gia tranh tài tại TVH Olympic Tokyo 2020, để được trao cơ hội. IOC sẽ gửi xác nhận bằng văn bản việc phân bổ suất thi đấu đặc cách cho các quốc gia sau khi kết thúc vòng loại thi đấu có liên quan.

E. THỦ TỤC XÁC NHẬN CHỈ TIÊU PHÂN BỐ

Sau mỗi giải đấu giành suất thi đấu tiêu chuẩn, Liên đoàn Bắn cung Thế giới (WA) sẽ công bố kết quả trên trang website, tại địa chỉ **www.worldarchery.org** và thông báo cho các quốc gia chỉ tiêu chi tiết. Các quốc gia sau khi nhận được thông báo, cần phải gửi xác nhận lại WA về việc họ có sử dụng suất thi đấu tiêu chuẩn đầy không.

F. CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Ngày	Sự kiện
18/08 – 02/09/2018	Đại hội Thể thao châu Á tại Jakarta, Indonesia
09/06/2019 – 06/2020	Giai đoạn thi đấu để tích điểm MQS
7 ngày sau mỗi sự kiện	Liên đoàn Bắn cung thế giới (WA) thông báo cho các Ủy ban Olympic quốc gia, các liên đoàn thể thao quốc gia chỉ tiêu được phân bổ.
09 – 16/09/2019	Giải Vô địch Bắn cung thế giới, Hertogenbosch, Hà Lan
24/06/2019	Liên đoàn Bắn cung thế giới (WA) thông báo cho các Ủy ban Olympic quốc gia, các liên đoàn thể thao quốc gia chỉ tiêu được phân bổ tại Giải Vô địch Bắn cung thế Giới 2019 (WAC)
Chưa có thời gian cụ thể	Đại hội Thể thao châu Phi
Chưa có thời gian cụ thể	Đại hội Thể thao châu Mỹ Latin

Chưa có thời gian cụ thể	Đại hội Thể thao Thái Bình Dương
Chưa có thời gian cụ thể	Vòng loại khu vực châu Á
Chưa có thời gian cụ thể	Vòng loại khu vực châu Phi
Chưa có thời gian cụ thể	Vòng loại khu vực châu Đại Dương
Chưa có thời gian cụ thể	Vòng loại khu vực châu Mỹ
14 – 30/06/2019	Đại hội Thể thao châu Âu, Minsk, Belarus
Chưa có thời gian cụ thể	Giải Vô địch Bản cung châu Âu, hay còn được biết đến với tên gọi Vòng loại khu vực châu Âu
Chưa có thời gian cụ thể	Hạn cuối để các quốc gia gửi đơn xin suất thi đấu đặc cách
Chưa có thời gian cụ thể	Hạn cuối để các quốc gia gửi xác nhận tới WA (bằng văn bản, email hoặc fax) về chỉ tiêu thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020
Chưa có thời gian cụ thể	Vòng chung kết các giải Vô địch Bản cung thể giới (FQT): Vòng chung kết Giải vô địch Bản cung đồng đội thể giới (FTQT) và Vòng chung kết Giải vô địch Bản cung cá nhân thể giới (FIQT)
Chưa có thời gian cụ thể	Hạn cuối để các quốc gia gửi xác nhận tới WA (bằng văn bản, email hoặc fax) về chỉ tiêu thi đấu tại TVH Olympic Tokyo 2020 sau khi kết thúc vòng loại cuối cùng FQT

Thời hạn xác nhận các suất mời	Danh sách phân bổ suất thi đấu đặc cách sẽ được gửi tới các quốc gia bằng văn bản.
03/07/2020	Liên đoàn Bắn cung Thế giới (WA) tái phân bổ tất cả các chỉ tiêu chưa được sử dụng.
06/07/2020	Hạn cuối đăng ký các nội dung thi đấu của TVH Olympic Tokyo 2020
24/07 – 09/08/2020	TVH Olympic Tokyo 2020 diễn ra

Trần Nguyễn biên dịch
(theo www.worldarchery.org)

THÔNG TIN TỔNG HỢP

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO

36 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội

ĐT: 04.3747.2958 – 04.3747.5254; Fax: 04.37471981

Email: banbientap@tdtt.gov.vn

Website: www.tdtt.gov.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản và nội dung:

Giám đốc Trung tâm Thông tin TĐTT

Tổng biên tập Trang tin Điện tử thể thao Việt Nam

TS. ĐÀM QUỐC CHÍNH

Biên tập:

Ths. Ngô Thịnh Hường

Biên dịch:

Phương Ngọc, Trần Bình, Thu Hà, Hồng Anh

Hồng Hạnh, Hải Yến, Đức Anh

Trình bày:

Phương Ngọc